



บัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

RMUTT
MOVING TOWARDS
INNOVATIVE UNIVERSITY



ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ)

นายชุมพล เทียงธรรม เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ ปัจจุบันอายุ ๘๑ ปี สำเร็จการศึกษาระดับเทียบเท่าปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย WUERZBURG สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้รับปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการพัฒนากิจการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (CP ALL บมจ.) ประธานโครงการ Bavarin Thai Academic Cooperation Center (BTACC, Germany)

ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และความสนใจในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอย่างลึกซึ้งหลากหลายสาขา อาทิ ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต เครื่องเงิน เครื่องทองในพระบรมราชูปถัมภ์ ธุรกิจอุตสาหกรรม นำเข้า - ส่งออกสินค้า เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม จนเป็นผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) ประจำประเทศไทยขององค์การสหประชาชาติ UNIDO ในการบรรยายให้กับสมาชิก จำนวน ๑๖ ประเทศ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ อีกทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญของ UNCTAD บรรยายให้กับกลุ่มประเทศแอฟริกา เป็นวิทยากรบรรยายด้านการค้าและอุตสาหกรรมของกระทรวงต่าง ๆ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นผู้จัดหาผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (เดิม) แกนนำธุรกิจไทย และนักธุรกิจอุตสาหกรรมในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อดำเนินการประชุมปฏิบัติการ จัดการฝึกอบรมบุคลากรด้านธุรกิจอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ตลอดจนเป็นผู้ให้คำแนะนำให้กรมส่งเสริมการค้าส่งออกไปจัดงานแสดงสินค้าและหัตถศิลป์ไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ผลงานด้านสังคม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาระหว่างองค์การการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ กับสถาบันการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ กระทั่งปัจจุบัน ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา โดยเป็นผู้ติดต่อประสานงานในด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กับคณะบริหารธุรกิจ ก่อเกิดความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน เช่น การประสานงาน ติดต่อผู้บริหารบริษัทชั้นนำของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมในวิชาชีพและมีความโดดเด่นด้านการจัดการ จนปรากฏเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อาชีวศึกษา)



นายสุรพงษ์ เบ้ากลาง เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๙๔ ปัจจุบัน อายุ ๗๑ ปี สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔ ได้รับปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานบริษัท เอส พี อี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ประธาน บริษัท ประชากรัฐรักสามัคคี ปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และอดีต ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดปทุมธานี

ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้คิดริเริ่ม ประดิษฐ์ JIG FIGER ในงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งทำให้งานออกมาดี มีคุณภาพ ตรงตามที่ถูกค่าและตลาดต้องการ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่ช่วยขับเคลื่อนงานด้านวิชาการ และการศึกษา โดยเห็นได้จากการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ อาทิ คณะกรรมการโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอาชีวศึกษา รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และอนุกรรมการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมและมุ่งผลสัมฤทธิ์ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

ผลงานด้านสังคม เป็นผู้ให้การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาให้กับสถานศึกษาทุกระดับ อาทิ ให้การสนับสนุนการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ความร่วมมือด้านการเรียนการสอนระบบทวิภาคี การสนับสนุนให้บริษัทฯ เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษา ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ฐานะยากจน รวมทั้งจัดตั้งกองทุนการศึกษาของนักเรียน และเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์ในการทำนุบำรุงศาสนสถานต่าง ๆ

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การสนับสนุนโครงการ “มหาวิทยาลัยโรงงาน” ร่วมกับหอการค้าจังหวัดปทุมธานี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม การผลิต ให้การสนับสนุนโครงการวิจัย “ถุงอบแห้งข้าวเปลือก” และให้การสนับสนุนโครงการราชมงคลจิตอาสาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมในวิชาชีพและมีความโดดเด่นด้านอาชีวศึกษา จนปรากฏเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อาชีวศึกษา) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ)

นายเกรียงศักดิ์ หล่อวัฒนตระกูล เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๘ ปัจจุบันอายุ ๗๗ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ลินแร่สาคร จำกัด อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์) และอดีตที่ปรึกษารองนายกฯ ฝ่ายความมั่นคง

ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ โดยใช้ความรู้ทาง Physics และ Mineralogy มาประยุกต์ในการค้นคว้าหาวิธีแยกแร่หนัก (Heavy Minerals) และแร่หายาก ออกจากแร่ชายหาด (Beach Sand Minerals) และหางแร่ดีบุก (Tin Tailing) จนได้แร่ ZIRCON, MONAZITE, XENOTIME และ LEUCOXENE ที่ได้มาตรฐานสากลเป็นคนแรกของประเทศไทย จำหน่ายไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นผู้ที่แยกแร่ LEUCOXENE จากแร่ชายหาด เพื่อใช้ในโรงงานผลิตลวดเชื่อม (Welding Electrode) คนแรกของประเทศไทย และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่ กรรมการในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้เชี่ยวชาญสาขาเซรามิกส์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “HEAVY-MINERAL DRESSING IN THAILAND” ให้กับภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นวิทยากรในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแต่งแร่พลอยได้จากหางแร่ดีบุก” ให้กับภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานด้านสังคม เป็นผู้ให้การอุปถัมภ์ ทำนุบำรุงศาสนา และสถานพยาบาล โดยเห็นได้จากการถวายเงินแด่สมเด็จพระสังฆราช จำนวน ๑ ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดราชบุรี ในความอุปถัมภ์สมเด็จพระสังฆราช และบริจาคเงินทำบุญ จำนวน ๒๐ ล้านบาท เพื่อสร้างพระประธานหน้าตัก ๑๙ นิ้ว ถวายวัดประยงค์กิตติวนาราม กรุงเทพมหานคร เพื่อการสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้ดำรงอยู่ต่อไป

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความร่วมมือในการศึกษาวิจัยร่วมด้านวัสดุนาโนจากแร่ไทย และการประยุกต์ใช้ด้านอุตสาหกรรมมากกว่า ๑๐ ปี ให้การสนับสนุนวัสดุดิบแร่ การขนส่งแร่ การศึกษาดูงาน งานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโนจากแร่ไทย เพื่อการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษารวมทั้งให้ข้อมูล สอนเทคนิคการแต่งแร่ การผลิตแร่แก่อาจารย์และนักศึกษา ช่วยให้เกิดงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ด้านแร่ไทย ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมากกว่า ๓๐ เรื่อง อนุสิทธิบัตร ๔ เรื่อง ผลงานวิจัยประยุกต์เชิงพาณิชย์ รางวัลระดับชาติและนานาชาติมากกว่า ๑๒ รางวัล รวมถึงข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและได้ทุนวิจัยด้านแร่ไทยมากกว่า ๒๕ ล้านบาท

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมในวิชาชีพและมีความโดดเด่นและความเชี่ยวชาญเรื่องแร่ จนปรากฏเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การท่องเที่ยว)



นายอนันต์ เกตรา เกิดเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ปัจจุบันอายุ ๗๐ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ และระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ในเครือ เกตรา กรุ๊ป ได้แก่ บริษัท เบนซ์เกตรา จำกัด บริษัท โตโยต้า เกตรา จำกัด บริษัท ดำรงทรัพย์มาสด้า จำกัด บริษัท เกตรา คาร์เรนท์ เซนเตอร์ จำกัด บริษัท ธัญบุรี ฮอนด้าคาร์ลิส จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกตรารุ่งเรือง บริษัท ทรัพย์บางพูน จำกัด และบริษัท ทรัพย์กานดา จำกัด

ผลงานด้านสังคม เป็นผู้มีส่วนในการสนับสนุนกิจกรรม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมภายในจังหวัดปทุมธานี อาทิ การจัดทำแผนที่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี การจัดทำวิดิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี การสนับสนุนการเปิดแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดศาลเจ้า นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี ที่ปรึกษาศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีของสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาฉนวน และเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษา การศาสนา และวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี รวมถึงเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายวิจิตร วิชัยสาร) เพื่อส่งเสริมและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละอำเภอ ทางด้านพระพุทธศาสนา ด้านการเกษตรกรรม ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมด้านการกีฬาของจังหวัดปทุมธานี

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การสนับสนุนในการเป็นสถานประกอบการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของคณะศิลปศาสตร์ และเป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมในวิชาชีพและมีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว จนปรากฏเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การท่องเที่ยว) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์)

นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโกติน ปัจจุบันอายุ ๗๔ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการสื่อบันเทิง สถาบันกันทนา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ มูลนิธิหนังไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรรมงคลการ และนักเขียนบทละคร ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา นักวิชาการ นักวิจารณ์ภาพยนตร์

ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้แปลหนังสือ “หนังคลาสสิก” แต่งหนังสือ “หนังหุ้มกระดูก” นักวิจารณ์เนื้อหาภาพยนตร์เกี่ยวกับเพลง หนังสือ Starpics Special Musicals รวมพลังหนัง และหนังเพลง (ฉบับปรับปรุง) ปี ๒๐๑๗ เป็นสมาชิกคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม อนุกรรมการเทศกาลภาพยนตร์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นอาจารย์พิเศษด้านภาพยนตร์และศิลปะการแสดงให้กับสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ อาทิ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และเป็นอาจารย์พิเศษเกี่ยวกับการวิเคราะห์และวิจารณ์ภาพยนตร์ อาทิ Entertainment Media Program วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะศิลปศาสตร์ สถาบันกันทนา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเป็นนักวิจารณ์ภาพยนตร์ให้กับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ผลงานด้านสังคม เป็นผู้ให้ความคิดทางด้านสังคมไทยในปัจจุบันผ่านมุมมองตัวอย่างของภาพยนตร์ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทางสังคมให้กับกลุ่มนักศึกษา หรือเยาวชนผู้มีความสนใจด้านภาพยนตร์ที่นอกเหนือจากความบันเทิง ผ่านบทวิจารณ์ต่าง ๆ อย่างเห็นได้ชัด ทั้งหนังสือ บทสัมภาษณ์ สื่อออนไลน์ และเวทีเสวนา รวมทั้งเป็นคณะกรรมการตัดสินภาพยนตร์ในเวทีต่าง ๆ และเป็นคณะกรรมการวิจารณ์บทภาพยนตร์ที่สะท้อนต่อสังคมไทยในอดีตและปัจจุบัน โดยเป็นผู้ผลักดันอุดมการณ์ความคิดสำหรับการผลิตภาพยนตร์ให้กับผู้ผลิตภาพยนตร์รุ่นใหม่เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเติบโตต่อไปทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ให้ความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรด้านภาพยนตร์ ด้วยปณิธาน “ผมมอบให้คือจุดเริ่มต้น นักศึกษาต้องเอาไปต่อยอดกันเอง”

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความรู้ทางวิชาการด้วยการเป็นอาจารย์พิเศษและการแลกเปลี่ยนความรู้ การเสวนาโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับภาพยนตร์และศิลปะการแสดงผ่านการเป็นวิทยากรพิเศษ ตลอดจนช่วยพัฒนาหลักสูตรด้านภาพยนตร์ ของสาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมในวิชาชีพและมีความโดดเด่นและความเชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์จนปรากฏเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง)



นางสาวปัทมาวรรณ ศักดิ์ภิรมย์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒ ปัจจุบันอายุ ๖๓ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการกระจายเสียงบริการทางธุรกิจ คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ ผู้จัดการ/กรรมการบริหารสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ โดยเป็นผู้บรรยายและร่วมจัดทำรายการประชาสัมพันธ์ งานของศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ผ่านทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ อาทิ Youtube, Website, Facebook ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา

ผลงานด้านสังคม เป็นผู้สนับสนุนให้มีการวางโครงข่ายวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมในพื้นที่ชนบทห่างไกลและกั้นดงตามแนวชายแดน เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร เป็นผู้สนับสนุนและเสนอแนะให้มีการแก้ไขกฎหมาย พระราชบัญญัติฯ ระเบียบ และข้อบังคับของ กสทช. เพื่อเปิดโอกาสให้สถานีวิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์เพื่อการศึกษา สามารถหารายได้มาเพื่อสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยได้ รวมถึงเสนอให้มีการยกเว้นอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ๆ ของสถานีวิทยุ และโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เนื่องจากเป็นคลื่นสาธารณะ ประเภทที่ ๑

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การสนับสนุนในการนำนักศึกษาเข้าฝึกเป็นจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม สาธารณะ พระพุทธศาสนาและธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีจิตอาสาอย่างแท้จริง ในงานประถมนางวัลเสาศิลาโอศกผู้นำศีลธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมในวิชาชีพและมีความโดดเด่นด้านการวิทยุกระจายเสียงจนปรากฏเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การผลิตพืช)

นายชุนศรี ทองย้อย อายุ ๕๕ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สาขาพืชไร่ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini Master of Business Administration (Mini MBA) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้นำระดับสูง (Action Learning Program) สถาบันพัฒนาผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (C.P. Leadership Institute) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร (CEO) กลุ่มธุรกิจ พืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ธุรกิจพัฒนาเกษตรครบวงจร มะพร้าว พันธุ์ข้าว และส่งออกผลไม้)

ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และช่วยขับเคลื่อนด้านการศึกษาให้กับประเทศ โดยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และเคยดำรงตำแหน่งเลขานุการประจำคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนด้านการศึกษาและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสเข้าฝึกงานตามโครงการสหกิจศึกษา

ผลงานด้านสังคม เป็นผู้พัฒนารูปแบบธุรกิจพืชครบวงจรเพื่อความยั่งยืนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม ประเทศชาติ ทั้งด้านรายได้ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม อาทิ การส่งเสริมการปลูกยางพาราที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่การเพาะพันธุ์กล้ายางพารา รวมถึงส่งเสริมให้มีระบบบริการและการบริการด้านตลาดแก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งผลให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้ดำเนินธุรกิจด้านโรงงานแปรรูปยางพารา ในรูปแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ภายใต้แนวคิด “น้ำยางทุกหยด คืออนาคตของลูกหลาน” ในด้านการผลิตข้าว ได้รณรงค์ให้เกษตรกรลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตด้วยการใช้พันธุ์ข้าวคุณภาพดี และใช้เทคโนโลยีช่วยในการปักดำแทนการหว่าน อีกทั้งรณรงค์ให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไก่แทนปุ๋ยเคมี ในด้านการสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เป็นผู้พัฒนาโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการชั่งหัวมัน โดยรับผิดชอบโครงการปลูกยางพาราพันธุ์ดี JVP ๔๐ เป็นผู้ดำเนินการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทันสมัย ข้าว-ปลา-ปาล์ม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรตามแนวพระราชดำริ โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีรายได้จากการทำเกษตรแบบผสมผสาน และสนับสนุนโครงการศูนย์สาธิตของมูลนิธิชัยพัฒนาภายใต้พระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการส่งเสริมการปลูกชาภูเขา

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษา โดยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญของมหาวิทยาลัย อาทิ อดีตกรรมการพัฒนากิจการ อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมในวิชาชีพและมีความโดดเด่นด้านการพัฒนาการผลิตพืชจนปรากฏเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การผลิตพืช) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร)

นางวารีย์ พลไพศาล สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หลักสูตรเลขานุการ โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา (Convent of the Holy
Infant Jesus School) และ St. Godric's College, Hampstead,
London, UK (Diploma in English-Secretarial-Business) ปัจจุบันดำรง
ตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู๊ด จำกัด



ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเรื่องการผลิตถั่ว ธัญพืช และผลไม้
แบบครบวงจร ตั้งแต่การหาแหล่งที่มาของพันธุ์พืช การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการแปรรูปให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจ และตรงตามความต้องการของตลาด จนได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
Ambassador of Thailand จากหน่วยงาน International Nuts and Dried Fruits, INC เป็นผู้เชี่ยวชาญ
การปลูกต้นมะม่วงหิมพานต์ ส่งผลให้บริษัท Heritage Grower Corporation Co., Ltd. เป็นบริษัทผู้ปลูก
ต้นมะม่วงหิมพานต์อินทรีย์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและประเทศลาว เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการคัดเลือก
และการควบคุมคุณภาพกลุ่มสินค้าทางการเกษตร จนได้รับความไว้วางใจให้ผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์สินค้า
ระดับโลก อาทิ ผลิตภัณฑ์ถั่วและน้ำมันอัลมอนด์แบรนด์ Blue Diamond ผลิตภัณฑ์ถั่วพีวี่แบรนด์
Sunkist นอกจากนี้ยังเป็นผู้ประยุกต์ใช้ความรู้จากหลากหลายสาขาวิชาในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
อย่างครบวงจร จนได้รับการรับรอง Organic Thailand รวมถึง USDA และ EU Organic ซึ่งเป็นมาตรฐาน
สินค้าเกษตรอินทรีย์สูงสุดในประเทศไทยและกลุ่มประเทศในโซนอเมริกาและยุโรป เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และ
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และเป็นผู้ที่มี
แนวคิดในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาแลกเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และด้านสารสกัด
ชีวโมเลกุลชั้นสูงในอนาคต

ผลงานด้านสังคม เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิ เฮอริเทจ (ประเทศไทย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือ
สนับสนุนและพัฒนาให้บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อสังคมและรู้จักเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสทางการศึกษา ให้ความช่วยเหลือและ
ตอบแทนสังคม อาทิ การบริจาคทรัพย์สินให้กับสภาวิชาชีพ โรงพยาบาล และมูลนิธิสาธารณกุศล
อย่างสม่ำเสมอ

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจน
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมในวิชาชีพและมีความโดดเด่นด้านการจัดการ
เทคโนโลยีอาหารจนปรากฏเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์และการจัดการ
เทคโนโลยีอาหาร) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถาปัตยกรรม)

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๔ ปัจจุบันอายุ ๖๑ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่สำคัญ อาทิ หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๓๔ หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปว.) รุ่นที่ ๔๑ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) สำนักงาน ก.พ. รุ่นที่ ๔๒ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นปี พ.ศ. ๒๕๔๙ หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ ๑ หลักสูตรหลักนิทรรศการเพื่อประชาธิปไตย (นรป.) รุ่นที่ ๕ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปัจจุบันเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี

ผลงานด้านสังคม เป็นผู้ให้การสนับสนุนและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๘,๗๕๐ หมู่บ้าน ใน ๗๖ จังหวัด เพื่อปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตที่สมดุล เป็นผู้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถให้บริการข้อมูลดิจิทัล ด้านการผังเมือง ให้เป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ก่อให้เกิดฐานข้อมูลผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมืองและชุมชน รวมทั้งฐานข้อมูลขอบเขตของพื้นที่ควบคุมการก่อสร้างอาคารและข้อกำหนดของเขตพื้นที่ควบคุมการก่อสร้าง สนับสนุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับผังเมือง จำนวน ๔๕ แห่ง ให้เป็นเมืองน่าอยู่ และรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชุมชน เมืองท่องเที่ยว จำนวน ๑๕ แห่ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกและปลอดภัย รองรับการพัฒนาตัวด้านการท่องเที่ยว เป็นผู้ขับเคลื่อนการจัดทำแผนการพัฒนาในระดับพื้นที่ (One Plan) เพื่อให้การจัดทำแผนตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล ท้องถิ่น และอำเภอ สนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) ให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชั้นนำของเอเชีย ส่งเสริมการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมโครงการพัฒนาตลาดเดิม ให้เป็นตลาดสินค้าเกษตรกรปลอดภัย เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนจากปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด ส่งเสริมการวางและจัดทำผังนโยบายบูรณาการทุกภาคส่วน จำนวน ๑๕ ลุ่มน้ำ ให้สามารถป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาโดยกำกับดูแลผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง ในส่วนงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม สนับสนุนกิจกรรม Smart City ของจังหวัดปทุมธานีโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ขับเคลื่อน สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาชีพสถาปัตยกรรม ในการแข่งขันประกวดแบบของมหาวิทยาลัย

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมในวิชาชีพและมีความโดดเด่นด้านการจัดการผังเมืองและสถาปัตยกรรมจนปรากฏเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถาปัตยกรรม) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา)



นายธงไชย แมคอินไตย์ เกิดเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ปัจจุบันอายุ ๖๔ ปี สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการจัดการ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ (ดนตรีสากล) คณะนาฏศิลป์และดุริยางค์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ปัจจุบันคือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) ปัจจุบันเป็นนักร้องภายใต้สังกัดบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และเป็นดารานักแสดง

ผลงานด้านสังคม ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง เป็นพิธีเซ็นเตอร์โครงการรณรงค์ลดการแพร่เชื้อทางเดินหายใจด้วยการใส่หน้ากากอนามัย พิธีเซ็นเตอร์ธรรมอาสาพาประชาชนไทยทุกหมู่เหล่าเข้าวัดปฏิบัติภาวนา พิธีเซ็นเตอร์กิตติมศักดิ์จากเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา รณรงค์อุดหนุน “ดอกป๊อปปี” ช่วยครอบครัวทหารผ่านศึก มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นศิลปินจิตอาสาในภาพยนตร์โฆษณาของมูลนิธิรามาริบัติ ภายใต้แนวคิด “คำว่าให้...ไม่สิ้นสุด” เป็นผู้มิบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ททท. อาทิ โครงการ “เที่ยวที่ไหนไม่สุขใจเท่าบ้านเรา” โครงการ “เที่ยวไทยครีกครั้นเศรษฐกิจไทยคึกคัก” โครงการ “๑๒ เดือน ๗ ดาว ๙ ตะวัน” เป็นผู้ขับร้องเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณา ททท. “ไปเที่ยวกัน” เป็นผู้ดำเนินรายการ “ไฟ จาก ฟ้า” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ จนได้รับรางวัล Thailand Influencer Awards 2019 สาขา Best Influencer Campaign of the Year และรางวัล Best Game Changer in Influencer Marketing นอกจากนี้ยังเป็นผู้มิบทบาทในการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมผ่านผลงานเพลงต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้ขับร้องเพลงประจำสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในบทเพลง “เจ้าฟ้ามหาจักรี” และบทเพลง “บัวสวรรค์ มิ่งขวัญราชมงคล” รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษาแก่นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวาง ถือเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมในวิชาชีพและมีความโดดเด่นด้านการขับร้องและการแสดง จนปรากฏเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



ปริญญาศิลปดุष्ฎิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย)

นางสาวเกลินี กล้าอยู่สุข เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ปัจจุบันอายุ ๔๖ ปี สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการออกแบบเสื้อผ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พัฒนวิชาการพระนคร) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแฟชั่นพินาเล่ เวดดิง สตูดิโอ และประธานกรรมการบริษัท พินาเล่ เวดดิง สตูดิโอ

ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบลวดลายผ้า และการเลือกวัสดุลงบนผ้า โดยประยุกต์ให้เกิดลวดลายที่ทันสมัย เห็นได้จากการออกแบบชุดพิธีที่ได้รับเลือกเป็นชุดวัฒนธรรมสวมชุดไทยไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในงาน “Thai Festival” ณ เมืองโซล สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) เป็นผู้ออกแบบชุดไทยให้กับตัวแทนของประเทศร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในงาน “ไทยนิวเียร์ เดย์ สงกรานต์ เฟสตีวัล” ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ออกแบบชุดไทยประยุกต์สำหรับตัวแทนสื่อมวลชน ได้รับเลือกจากแบรนด์สวารีอพลก็้ในการนำผลงานการออกแบบแฟชั่นร่วมแสดงในงาน “Sparkling Couture” ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และได้รับการยกย่องให้เป็น “กูตูเรียร์” นักออกแบบเสื้อผ้าชั้นสูง ๑ ใน ๕๖ ดีไซน์เนอร์ชั้นนำจาก ๑๗ ประเทศทั่วโลก รวมถึงได้รับคัดเลือกร่วมแสดงแฟชั่นโชว์ในนามประเทศไทย ร่วมกับประเทศญี่ปุ่น ประเทศบังกลาเทศ ในงาน Bangladesh – Thailand Threads of Heritage Fashion Show 2016

ผลงานด้านสังคม ได้ร่วมจัดแสดงแฟชั่นโชว์ “ราตรีนี้ ณ เชียงไฮ้” เพื่อนำรายได้สมทบสภาอากาศไทย และได้ร่วมจัดแสดงแฟชั่นโชว์ ชุดไทยประยุกต์ ในงาน “ราตรีร่วมน้ำใจ” เพื่อผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา ร่วมเป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมการแฟชั่น ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นผู้สนับสนุนการจัดแสดงแฟชั่นโชว์เกี่ยวกับการออกแบบลวดลายผ้าโบราณ นำมาประยุกต์ใช้ให้ร่วมสมัย ในงานเปิดบ้านศิลปกรรม ด้านการเรียนการสอน :SHOW POW(ER) ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมในวิชาชีพและมีความโดดเด่นด้านการออกแบบแฟชั่นจนปรากฏเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปดุष्ฎิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป